

ด่วนที่สุด สพฐ.สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อจัดเตรียมการพัฒนา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 28 ต.ค. 2564

ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งหนังสือแจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อจัดเตรียมการพัฒนา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓) โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ดำเนินการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น

ในการนี้

เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกรอบอัตราที่กำหนด

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งว่างในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลตำแหน่งว่าง ลงในแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้ และจัดส่งไฟล์มายัง E-Mail :

Kwp.obec@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในภายหลัง เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการต่อไป

ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๖๙๙

ถึง ศึกษาธิการจังหวัด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓) โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สำนักพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลและนิติการ ดำเนินการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกรอบอัตราที่กำหนด สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งว่างในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยกรอกรายละเอียดข้อมูล ตำแหน่งว่าง ลงในแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้ และจัดส่งไฟล์มายัง E-Mail : Kwp.obec@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอสงวนสิทธิ์ ในการขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในภายหลัง เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ดาวนโหลดไฟล์แนบ

>>> [สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อจัดเตรียมการพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา](#)

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ](#)